



Cán bộ, chiến sĩ biên phòng luyện tập tìm kiếm cứu nạn.

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

Sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngay từ đầu năm 2023, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án, sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN), góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân các địa phương khu vực biên giới biển.

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tích cực tuyên truyền tới các chủ tàu thuyền, ngư dân về các biện pháp PCTT và TKCN cũng như dự báo tình hình mưa bão năm 2023 để chủ động các phương án phòng tránh. Ông Nguyễn Trọng Nền, Đội trưởng Đội tàu thuyền tự quản xã Thụy Xuân (Thái Thụy) cho biết: Đội tàu thuyền tự quản xã Thụy Xuân thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền trong thực hiện nhiệm vụ PCTT và TKCN. Với 40 thuyền viên, chúng tôi đã chủ động kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống xuyên trao đổi thông tin giữa các chủ tàu thuyền để nắm bắt tình hình mưa bão, từ đó có những phương án kịp thời ứng cứu và giúp đỡ các chủ tàu thuyền, thuyền viên gặp nạn. Từ khi thành lập đến nay, Đội tàu thuyền tự quản xã Thụy Xuân đã tham gia giúp đỡ đưa hơn 10 tàu cá các loại về nơi tránh trú bão an toàn. Ngư dân Bùi Công Doanh, tổ 9, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) chia sẻ: Các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh vẫn thường xuyên nhắc nhở chúng tôi kiểm tra an toàn khi tàu thuyền neo đậu, kiểm tra các thiết bị cứu hộ, cứu nạn như phao cứu sinh, bình cứu hỏa... Ngoài ra, các chủ tàu cá thường xuyên được nghe các bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nên chủ động hơn trong công tác PCTT và TKCN.

Hải đội 2 đã rà soát, xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị, theo phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng". Cán bộ, chiến sĩ được tổ chức quản triệt đầy đủ, triển khai luyện tập huấn luyện thực hành, kế hoạch rèn luyện thể lực cũng như bảo đảm tốt các trang bị, phương tiện, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ PCTT và TKCN được cấp trên giao. BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý 54km bờ biển, có 5 cửa sông lớn, nhiều cửa lạch, bãi ngang; địa bàn quản lý gồm 14 xã, thị trấn thuộc khu vực biên giới biển, hơn 1.000 phương tiện với trên 2.916 lao động; tổng số lượng dân, chài nuôi trồng thủy sản trên địa bàn là hơn 2.900 dân và 1.290 hộ canh. Năm 2022, BĐBP tỉnh đã phối hợp tổ chức 9 đợt tuyên truyền với trên 8.300 lượt người trên địa bàn tuyến biên phòng, tổ chức cho ngư dân ký cam kết về bảo đảm an toàn phương tiện và chấp hành nghiêm các quy định về PCTT và TKCN cho 1.047 chủ phương tiện. Các đơn vị đã điều động 99 lượt phương tiện với 470 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ di dời nhân dân trong các cơn bão. Đơn vị đã chủ động hướng dẫn 3.918 phương tiện các loại với 14.815 lao động vào các vị trí neo đậu an toàn; công tác cứu hộ, cứu nạn được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị điều động 43 lượt phương tiện với 260 cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức cứu nạn được 9 vụ/9 phương tiện giúp đỡ 16 ngư dân

gặp nạn trên biển. Các trang thiết bị phục vụ công tác PCTT và TKCN luôn được bảo dưỡng xuyên suốt, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xuống các đơn vị và ngược lại, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống, bảo đảm lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm khác. Thượng tá Lâm Mạnh Hối, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chia sẻ: Vào mùa mưa bão, các tàu cá hoạt động trên biển thường phải đối mặt với nguy cơ rủi ro rất cao do thiếu hệ thống thông tin liên lạc với đất liền. Để giúp bà con ngư dân ứng phó với những biến đổi bất thường của thời tiết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng, Hải đội 2 thường xuyên tuyên truyền bà con nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, những tình huống có thể xảy ra trên biển trong mùa mưa bão và biện pháp xử trí; hướng dẫn bà con thực hiện đúng các quy chế bắt buộc về an toàn cho người và tàu thuyền khi ra khơi; thông báo cụ thể các địa điểm neo đậu, tránh trú an toàn cho tàu thuyền khai thác thủy sản, giúp ngư dân chủ động phòng tránh thiên tai trên biển. Cùng với công tác tuyên truyền, BĐBP tỉnh còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn ngư dân chuẩn bị những thiết bị cần thiết như phao cứu sinh, lều bạt, hệ thống thông tin liên lạc... bảo đảm an toàn trước khi ra khơi. Các đồn, đơn vị biên phòng phối hợp với

chính quyền địa phương quản lý, nắm chắc số lượng tàu cá, số thuyền viên để kịp thời kêu gọi tàu thuyền, ngư dân tránh trú bão khi dự báo có bão xảy ra. Năm 2023, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện Tiền Hải, Thái Thụy tổ chức kiểm tra trang thiết bị an toàn cho các phương tiện trước khi đi biển; có phương án cảnh báo cho các tàu thuyền ở ngoài khơi về tin bão, áp thấp nhiệt đới, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú; sắp xếp bố trí không để người ở lại trên tàu, chòi canh khi có bão, ngăn chặn tàu thuyền không được ra khơi trong trường hợp khẩn cấp. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp hiệp đồng với Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Vũ Thư trong công tác ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ, cứu sập năm 2023; tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập PCTT và TKCN huyện Thái Thụy năm 2023 đạt kết quả cao và bảo đảm an toàn cho lực lượng, ngư dân tham gia. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã bố trí lực lượng gồm 180 cán bộ, chiến sĩ thường trực sẵn sàng tham gia công tác PCTT và TKCN, 13 xe ô tô và phương tiện tàu, ca nô, trang thiết bị tham gia PCTT và TKCN đủ số lượng theo chỉ tiêu của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh giao, góp phần làm tốt công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh năm 2023.

TIẾN ĐẠT

Biển cá rô đồng thành đặc sản quê hương

Nuôi cá rô đồng không còn xa lạ với nhiều người dân nhưng nuôi cá và chế biến thành sản phẩm canh cá rô đặc sản ở Thái Bình là cả một quá trình bền bỉ của người nông dân. Sau nhiều năm nghiên cứu, Anh Nguyễn Văn Hình chia sẻ: Trước đây, chúng tôi chủ yếu tìm tòi, học hỏi, anh Nguyễn Văn Hình, thôn Bùi Tiến, xã Duyên Hải (Hưng Hà) đã biến cá rô đồng thành đặc sản quê hương mang theo khát vọng đưa sản phẩm vào siêu thị và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Năm 2015, gia đình anh Nguyễn Văn Hình quyết định chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá rô đồng với diện tích hơn 2 mẫu. Tận dụng nguồn nước khoáng nóng tự nhiên, anh Hình đã xây dựng 5 ao nuôi cá rô đồng, trong đó 1 ao được thiết kế nhà lưới để nuôi thả con giống đực, 1 xưởng chế biến sản phẩm, 1 kho trữ đông và 1 kho cấp đông. Không giống như mô hình sản xuất cá rô đồng khác, toàn bộ cá rô sau thu hoạch được anh Hình thuê 20 nhân công trực tiếp chế biến theo hình thức sản xuất khép kín từ con giống, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ; một năm anh thu hơn 150 tấn cá rô đồng thương phẩm ở 40 hộ nuôi liên kết. Từ hiệu quả đó, anh Hình đã thành lập Công ty TNHH Minh Hòa H4G để nhân công trực tiếp chế biến theo hình thức sản xuất khép kín từ con giống, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ; một năm anh thu hơn 150 tấn cá rô đồng thương phẩm ở 40 hộ nuôi liên kết. Từ hiệu quả đó, anh Hình đã thành lập Công ty TNHH Minh Hòa H4G để nhân công trực tiếp chế biến theo hình thức sản xuất khép kín từ con giống, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ; một năm anh thu hơn 150 tấn cá rô đồng thương phẩm ở 40 hộ nuôi liên kết. Từ hiệu quả đó, anh Hình đã thành lập Công ty TNHH Minh Hòa H4G để nhân công trực tiếp chế biến theo hình thức sản xuất khép kín từ con giống, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ; một năm anh thu hơn 150 tấn cá rô đồng thương phẩm ở 40 hộ nuôi liên kết.

mã vạch in trên sản phẩm, đồng thời tiếp tục thay đổi mẫu mã, tìm kiếm thị trường để dần khẳng định thương hiệu canh cá rô đồng trong thời gian tới. Anh Nguyễn Văn Hình chia sẻ: Trước đây, chúng tôi chủ yếu xuất bán cá rô đồng thương phẩm nhưng từ năm 2021, tôi chuyển sang chế biến cá bằng cách rút xương, đóng gói hút chân không rồi đem cấp đông để làm canh cá rô chế biến sẵn đến tay người tiêu dùng. Trong quá trình chế biến, trải qua công đoạn sơ chế, ủ nước sôi từ 70 - 80°C trong 2 tiếng để dễ dàng bóc tách nhưng vẫn giữ được độ mềm nước và dai mềm của từng thớ cá. Công đoạn rút xương được thực hiện tỉ mỉ bởi những công nhân lành nghề, sau đó cấp đông nhanh ở nhiệt độ âm 55°C. Đây là nhiệt độ lý tưởng để giữ cho hương vị cá rô luôn tươi ngon khi chế biến các món chiên, om hoặc nấu canh. Đầu năm 2023, anh Hình xây dựng chuỗi 50 quán canh cá mang thương hiệu H4G tại Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Nam... Anh Nguyễn Văn Phụng, công nhân Công ty TNHH Minh Hòa H4G, xã Duyên Hải cho biết: Để hình thành chuỗi quán canh cá rô đồng mang thương hiệu Minh Hòa H4G, tôi với anh Hình đã trực tiếp đến từng cửa hàng hỗ trợ tư vấn thiết kế, chuyển giao công thức nước dùng, đồng thời cung cấp các sản phẩm cá rô rút xương, trứng cá rô... mỗi cửa hàng tiêu thụ trung bình từ 3 - 5kg cá rô rút xương/ngày. Để cung cấp cho các quán canh cá rô chúng tôi thường sắp cá vào khay tròn, khay chữ nhật theo định lượng từ 0,5 - 2kg để có tin về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm thông qua mã

canh cá rô đồng của chúng tôi chính là nước dùng với nguyên liệu chính gồm xương cá, đầu cá hầm 7 - 8 tiếng. Để tạo nên hấp dẫn cho món ăn đồng quê này, chúng tôi ướp nghệ tươi để tạo màu vàng óng cho bát canh và thêm các loại rau gia vị khác, nhờ đó miếng cá rô ăn bùi ngọt hơn và trở thành món đặc sản của nhiều gia đình, các quán canh cá ở Thái Bình ưa chuộng. Trung bình mỗi ngày, Công ty của anh Hình tiêu thụ từ 4 - 5 tạ cá rô thương phẩm, xuất bán từ 1,5 - 2 tạ cá rô rút xương, giá trị lợi nhuận cao hơn từ 10 - 15% so bán cá thương phẩm. Bằng sự nhạy bén với thị trường, người nông dân đam mê với cá rô đồng đã trở thành một doanh nhân có tiếng trong vùng với doanh thu hàng tỷ đồng/năm. Không những thế, anh Hình còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức lương ổn định. Bà Nguyễn Thị Danh, xã Duyên Hải cho biết: Làm việc tại Công ty của anh Hình tôi có thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/tháng, công việc phù hợp với độ tuổi, môi trường làm việc tốt, sạch sẽ, lại không độc hại nên chúng tôi yên tâm gắn bó với Công ty. Chị Nguyễn Thị Luyến, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình cho biết: Món canh cá rô đồng và cá rô đồng rút xương chế biến sẵn của Công ty TNHH Minh Hòa H4G phù hợp với nhiều món đặc sản như: Canh bánh cá rô đồng, canh cá rô đồng nấu rau cải, rau ngót, cải thìa, om... Tôi chỉ mất khoảng 20 phút để chuẩn bị món canh cá chuẩn vị cho cả gia đình với vị ngọt, thơm của nước dùng, dai, giòn của cá rô rút xương mà vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống. Sản phẩm cá rô đồng chế biến sẵn của anh Hình là nông sản chủ lực đang được xã Duyên Hải phát triển để trở thành sản phẩm OCOP của địa phương nhằm nâng cao thu nhập và tạo việc làm ổn định cho người dân.

THANH THỦY



Anh Nguyễn Văn Hình (người bên phải) kiểm tra sản phẩm sau sơ chế.

Vi phạm hành lang đê điều ở Thái Thụy

Mặc dù các cấp, ngành huyện Thái Thụy đã tích cực vào cuộc kiểm tra, xử lý, tuy nhiên tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ đê điều để chất thải vật liệu xây dựng, xây dựng mố cầu, tường rào, lều tạm... đang diễn ra và tồn tại nhiều năm trên địa bàn huyện. Trong khi đó, tiến độ xử lý và giải tỏa các vi phạm tại một số xã còn chậm, vì thế đang trực tiếp làm ảnh hưởng đến sự an toàn và hiệu quả của công trình đê điều, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Tuyến đê sông tả Trà Lý đi qua địa bàn xã Thái Phúc có chiều dài khoảng 4km. Hiện nay, trên tuyến đê này có nhiều điểm phân hành lang an toàn bảo vệ đê điều bị lấn chiếm nghiêm trọng. Cụ thể các vi phạm ở đây là xây dựng mố cầu ngay sát chân đê để chuyển vật liệu xây dựng từ các tàu thuyền neo đậu dưới lòng sông Trà Lý

rời chuyển vào chân đê; tập kết vật liệu xây dựng trong hành lang bảo vệ đê. Theo ông Vũ Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã: Trên địa bàn xã hiện có 2 bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và 4 mố cầu để chuyển vật liệu xây dựng nằm ở khu vực ngoài tuyến đê sông tả Trà Lý. Do các bến bãi và mố cầu trên được hình thành, xây dựng và tồn tại từ nhiều năm nay nên rất khó để xử lý và giải tỏa. Địa phương tuyệt đối không để phát sinh những vi phạm mới. Như vừa qua chúng tôi đã kiểm tra phát hiện và tháo dỡ kịp thời một cá nhân có hành vi cắm cọc để chuẩn bị xây dựng mố cầu. Toàn huyện Thái Thụy hiện có 87,3km đê thuộc địa bàn của 20 xã, thị trấn, trong đó có 19,7km đê sông, 36,5km đê cửa sông và 31,1km đê biển. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, những năm qua, huyện Thái Thụy đã tăng cường chỉ

đạo, đơn đốc các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi. Tuy nhiên, do hệ thống công trình đê điều trên địa bàn Thái Thụy được phân bố trên diện rộng và trải dài khắp các địa phương trong huyện nên tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi vẫn còn phát sinh, nhất là tại các xã ven sông có hoạt động bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. Theo báo cáo của Hạt Quản lý đê điều huyện Thái Thụy: Từ đầu năm đến nay, trên toàn tuyến đê huyện xảy ra 3 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai. Các hành vi vi phạm trên đã được cán bộ Hạt Quản lý đê điều huyện cùng cán bộ UBND các xã phát hiện, lập biên bản và xử lý. Các trường hợp vi phạm gồm: hộ bà Nguyễn Thị Hạnh, vi phạm đê đả bê tông cốt thép trên nền mố cầu cũ, vị

trí tại Km44+900 đê sông tả Trà Lý (Sơn Hà); hộ ông Nguyễn Hữu Đình vi phạm hút cát ngoài bãi sông cách chân đê từ 200 - 300m đổ vào hành lang bảo vệ đê phía đông, vị trí Km0+100 đê cửa sông tả Diêm Hộ (xã Thụy Liên); hộ ông Nguyễn Văn Khuê, vi phạm xây dựng lều tạm trông coi đám cách chân đê phía sông 300m, vị trí khu vực bãi nổi, cũ lao tương ứng Km1+500 đê hữu sông Diêm Hộ (xã Thái Nguyên). Trong số các vụ vi phạm trên có 2 vụ đã được xử lý triệt để, còn 1 vụ vi phạm của hộ bà Nguyễn Thị Hạnh đến nay vẫn chưa được chính quyền xã giải tỏa theo quy định của pháp luật. Ngoài những vi phạm đã được lập biên bản, xử lý trên thị trường tại một số bến bãi chất thải vật liệu xây dựng quá cao vào chân đê, mái đê, trong hành lang bảo vệ đê điều và bãi sông, điển hình là các xã: Thái Phúc, Thái Thọ, Thụy Ninh, Thụy Việt, Thụy Quỳnh. Hiện tượng đổ rác thải lên thân đê, chân đê như tại các xã: Sơn Hà, Thụy Việt, Thụy Hải..., đặc biệt rác thải đổ lên mái đê, hành lang bảo vệ

đê phía đông tại Km24+300 đến Km24+400, đê sông Hữu Hóa, xã Thụy Việt. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều huyện Thái Thụy: Đơn vị đã cử lực lượng thường xuyên kiểm tra phát hiện các vi phạm đê điều, kiến nghị các cấp chính quyền xử lý dứt điểm các vi phạm, tuy nhiên hiệu quả xử lý chưa được cao. Hiện nay, đơn vị đã báo cáo tình hình vi phạm trên và kiến nghị với UBND huyện tiếp tục có công văn đề chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối

hợp cùng các xã, thị trấn thực hiện và có biện pháp hữu hiệu giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn tại, tái phạm và phát sinh theo pháp luật hiện hành.

TRẦN TUẤN



Chất thải cát ngay trên thân đê sông tả Trà Lý, thuộc địa bàn xã Thái Phúc (Thái Thụy).